
งานประชุม Green Belt & Road Forum ที่ปักกิ่ง

ดึงดูดผูแทนภาคการเงินจากทั่วโลก รวมหารือ

แนวทางการลงทุนสีเขียวตามแนวเสนทางสายไหม

วันน้ี เหลาบรรดาผูแทนกวา 150 คนจากธนาคาร บริษทัการลงทุน และองคกรระหวางประเทศ 40 แหงทัว่โลกไดมา

รวมตัวกันที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเขารวมการประชุมเต็มคณะครัง้แรกของโครงการ Green Investment Principles for

the Belt and Road (GIP) โครงการสําคัญซึ่งจะชวยผลักดันใหเกิดการลงทุนที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใต

แนวคิดริเริ่ม Belt & Road Initiative

โครงการ GIP ซึ่งไดรับการเปิดตัวเมื่อเดือนพ.ย. 2561 ดวยความรวมมือระหวางประธานคณะกรรมาธิการการเงินสี

เขียวจีนและมหานครลอนดอนนัน้ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการลงทุนที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมในภูมิภาคที่อยู

ตามแนวโครงการ Belt and Road โดยมีสถาบันตาง ๆ จากทัว่โลกจํานวน 30 แหง รวมถึงผูใหบริการสินเชื่อชัน้

นําของภูมิภาคมรวมลงนามเขารวมในโครงการเรียบรอยแลว การประชุมวันน้ีจึงเป็นการรวมตัวครัง้แรกของเหลา

บรรดาสมาชิก GIP เพื่อมองหาแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการที่มีอยู

ดร.หมา จุน ผูอํานวยการคณะกรรมาธิการการเงินสีเขียวกลาววา “ในอีกไมกี่สิบปีขางหน า การลงทุนดานโครงสราง

พื้นฐานสวนใหญในโลกจะเกิดขึ้นตามแนวเสนทาง Belt and Road และมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบอยางลึกซึ้งตอ

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม GIP จึงมีเป าหมายที่จะใหการสนับสนุนและมอบความชวยเหลือใหบรรดาผูรวมลง

นามในโครงการสามารถบูรณาการการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอมเขากับการตัดสินใจและดําเนินการดานการลงทุนใน

ภูมิภาคไดดีขึ้น”

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ GIP และสงเสริมขีดความสามารถในการลงทุนสีเขียวของผูรวมลงนามในโครงการ

ดังกลาว จึงมีการจัดตัง้สํานักงานเลขาธิการของโครงการขึ้นที่กรุงปักกิ่งและลอนดอน ในขณะเดียวกันก็จะมีการ

พัฒนาฐานขอมูลสีเขียวของโครงการขึ้นเป็นแพลตฟอรมขอมูลรวมกันระหวางผูใหกูกับเจาของโครงการตาง ๆ ดวย

คุณเฉิน อี่วลู รองผูวาการธนาคารกลางจีน (PBOC) กลาววา “GIP จะมอบประโยชนใหกับประเทศตาง ๆ ที่อยูตาม

แนวโครงการ Belt and Road ดวยการอํานวยความสะดวกในการลงทุนสีเขียว, ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนใหม ๆ และสรางโอกาสทางธุรกิจที่ยัง่ยืน”

ดานคุณคริสตินา สก็อตต อุปทูตประจําสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ณ กรุงปักกิ่ง กลาววา “ดิฉันหวังวาจะ

ไดเห็นสถาบันของสหราชอาณาทํางานรวมกับพันธมิตรทัง้ในจีนและนานาประเทศในการแบงปันแนวทางปฏิบัติที่ดี
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ที่สุดเพื่อนําหลักการดังกลาวไปใชอยางแข็งแกรง”

ขณะที่ เซอร โรเจอร กิฟฟอรด ประธานสถาบันการเงินสีเขียวของอังกฤษระบุวา “ความรวมมือกับพันธมิตรของเรา

ในจีน ผานศูนยการเงินสีเขียวจีน-สหราชอาณาจักร ทําใหเราไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเพื่อใหมัน่ใจ

วาโครงการโครงสรางพื้นฐานที่มีขนาดใหญที่สุดน้ีจะเป็นโครงการที่มีอัตราการปลดปลอยคารบอนในระดับตํ่าและมี

การพัฒนาอยางยัง่ยืน”

ในที่ประชุมวันน้ี บรรดาผูเขารวมการประชุมยังเห็นพองกันที่จะจัดตัง้กลุมคณะทํางานขึ้นมา 3 กลุม เพื่อทําการ

ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, เครื่องมือในการพัฒนา และกระบวนการในการดําเนินการ โดยมีสมาชิกผูลง

นามในโครงการ GIP รวมเป็นประธาน ซึ่งคณะทํางานทัง้ 3 กลุมจะรับผิดชอบในการดูแลประเด็นตาง ๆ ทัง้การ

ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม, การเปิดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ตลอดจนเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการเงิน

ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม


